

เอกสารข้อมูลขั้นต้นของผลิตภัณฑ์ (Sales Sheet)

ข้อมูลปรับปรุง ณ วันที่ 4 เมษายน 2567

หัวข้อผลิตภัณฑ์	รายละเอียดผลิตภัณฑ์
ชื่อผลิตภัณฑ์	เงินฝากประจำพิเศษ 3 เดือน สำหรับลูกค้าที่มีการลงทุนในหุ้นกึ่งตลาดรองตามที่ธนาคารกำหนด ประเภทสมุดคู่ฝาก
ประเภทผลิตภัณฑ์	บัญชีเงินฝากประจำ
จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ และสูงสุด	ขั้นต่ำ 100,000 บาท ขึ้นไป และสูงสุดไม่เกิน 5,000,000 บาท ต่อรายลูกค้า
อัตราดอกเบี้ยต่อปี และรายละเอียดอัตราดอกเบี้ย	อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี) ณ วันที่ 4 เมษายน 2567 3.50% ต่อปี ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยอาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยสามารถเรียกดูข้อมูลอัตราดอกเบี้ยเงินฝากปัจจุบันได้ที่ www.cimbthai.com เลือกเมนู "อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก" ที่ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก หรือ www.cimbthai.com เลือกเมนู "อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก"
ระยะเวลาฝาก	กำหนดระยะเวลาฝาก ประเภท 3 เดือน
ระยะเวลาจ่ายดอกเบี้ย	เมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก
เงื่อนไขหลัก	<ul style="list-style-type: none"> สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา โดยชื่อบัญชีเงินฝากประจำ และชื่อผู้ทำรายการหุ้นกึ่งตลาดรองจะต้องเป็นชื่อเดียวกันเท่านั้น อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำพิเศษ 3.50% ต่อปี ระยะเวลา 3 เดือน สำหรับลูกค้าที่ลงทุนพันธบัตร/หุ้นกึ่งตลาดรอง ที่มีอายุคงเหลือ ≥ 3 ปี โดยอัตราส่วนในเงินฝากประจำพิเศษ 3 เดือน ต้องไม่เกินกว่า 50% ของมูลค่าหน้าตั๋ว (Face Value) เงื่อนไข : กรณีธุรกรรมพันธบัตร/หุ้นกึ่งตลาดรอง ที่มีกำไรต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน จะไม่เข้าร่วมแคมเปญ ตัวอย่างเช่น : ลูกค้าจะได้รับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำพิเศษ 3.50% ต่อปี ระยะเวลา 3 เดือน เมื่อฝากเงิน 100,000 และลงทุนในหุ้นกึ่งตลาดรอง 200,000 บาท ระยะเวลารับฝากเงินและลงทุนในหุ้นกึ่งตลาดรอง ตั้งแต่วันที่ 4 เม.ย. - 31 พ.ค. 67 รายชื่อหุ้นกึ่งตลาดรองที่เข้าร่วมเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน กรุณาศึกษาข้อมูลบนหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ (Fund Fact Sheet) อัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.60% ต่อปี จากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำพิเศษ 3 เดือน กรณีลูกค้าเข้าร่วมรายการส่งเสริมการตลาดนี้และรายการส่งเสริมการตลาดอื่น ๆ ในช่วงระยะเวลาเดียวกัน ต้องได้รับของสมนาคุณรวมทั้งหมดไม่เกิน 0.20% ของมูลค่าการลงทุนของผู้ซื้อแต่ละราย อัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นมูลค่าไม่เกิน 0.20% ของยอดเงินฝากและเงินลงทุนรวมทั้งหมด รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถนำไปรับร่วมกับโปรโมชั่นอื่น ๆ ได้ และไม่สามารถแลกรับเป็นเงินสดหรือโอนให้ผู้อื่นได้ หากยอดเงินฝากในแต่ละครั้งเกินจำนวนที่กำหนดไว้ตามข้างต้น ยอดเงินฝากทั้งจำนวนที่ฝากพร้อมกันในครั้งดังกล่าวจะไม่ได้รับดอกเบี้ยในอัตราพิเศษ กรณีผู้ฝากเงินไม่ตรงตามเงื่อนไขเงินฝากประจำพิเศษ 3 เดือน ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ปรับลดอัตราดอกเบี้ยทั้งจำนวนของรายการฝากที่ผิดเงื่อนไขของบัญชีเงินฝากประจำดังกล่าว เท่ากับอัตราดอกเบี้ยของเงินฝากประจำทั่วไป ประเภทสมุดคู่ฝาก 3 เดือน ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ณ วันที่ฝากเงิน กรณีผู้ฝากนำฝากโดยใช้เช็ค หากมีเช็คฉบับใดฉบับหนึ่งเป็นเช็คคืน มีผลทำให้ยอดเงินฝากต่ำกว่าวงเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำถือว่าผิดเงื่อนไข ดังนั้นยอดเงินฝากนั้น จะได้รับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำทั่วไป ประเภทสมุดคู่ฝาก 3 เดือน ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคาร ณ วันที่ฝาก
การฝาก/ถอน/โอน สิทธิประโยชน์ และเงื่อนไขอื่น	<ul style="list-style-type: none"> ตั้งแต่วันที่ 11 ส.ค. 64 เป็นต้นไป เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากที่กำหนดไว้ในกฎหมายคุ้มครองเงินฝากที่วงเงิน 1 ล้านบาท ต่อ 1 รายผู้ฝากต่อ 1 สถาบันการเงิน
อัตราดอกเบี้ยกรณีผิดเงื่อนไข	<ul style="list-style-type: none"> ถอนเงินฝากก่อน 3 เดือน : ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ยเงินฝาก
การต่ออายุบัญชี เมื่อครบกำหนด ระยะเวลาการฝาก	<ul style="list-style-type: none"> กรณีเงินฝากประจำครบกำหนด หากผู้ฝากไม่มาถอนหรือไม่มีคำสั่งอย่างอื่นหรือไม่สามารถติดต่อผู้ฝากได้ ธนาคารจะต่ออายุการฝากเป็นประเภทเงินฝากประจำสมุดคู่ฝากในระยะเวลาฝาก 3 เดือน โดยถืออัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำประเภทสมุดคู่ฝาก ตามประกาศของธนาคารที่ใช้บังคับอยู่ ณ วันที่ต่ออายุการฝากนั้น และจ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก

เอกสารข้อมูลขั้นต่ำของผลิตภัณฑ์ (Sales Sheet)

ข้อมูลปรับปรุง ณ วันที่ 4 เมษายน 2567

	<ul style="list-style-type: none">กรณีวันที่เงินฝากประจำครบกำหนดการฝาก ตรงกับวันหยุดทำการของธนาคาร และผู้ฝากไม่สามารถมารับคืนเงินฝากในวันหยุดทำการได้ ธนาคารจะถือเอาวันทำการวันแรกถัดจากวันหยุดทำการนั้น เป็นวันครบกำหนดจ่ายคืนเงินฝาก โดยธนาคารจะคำนวณดอกเบี้ยให้ผู้ฝากสำหรับวันหยุดทำการนั้นด้วย และเมื่อผู้ฝากมาทำรายการถอนดอกเบี้ย หรือเงินต้นบางส่วนในวันทำการแรกของธนาคาร เงินต้นส่วนที่เหลือธนาคารจะนำฝากต่อ โดยธนาคารจะถือวันทำการแรกดังกล่าวเป็นวันเริ่มฝากใหม่
ช่องทางในการติดต่อธนาคาร	<ul style="list-style-type: none">ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ทุกสาขาCIMB Thai Care Center โทร. 02-626-7777 ทุกวัน เวลา 07:00 น. - 20:00 น.ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ CIMB Thai Website (www.cimbthai.com)
ข้อควรระวัง	<ul style="list-style-type: none">การทำธุรกรรมข้ามเขต ข้ามผู้ให้บริการ มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมหากมีข้อสงสัยโปรดสอบถามพนักงานธนาคารทันทีกรณีธุรกรรมพันธบัตร/หุ้นกู้ตลาดรอง ที่มีกำไรต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน จะไม่เข้าร่วมแคมเปญ
การแจ้งเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการให้บริการ หรือการแจ้งเตือนที่สำคัญต่าง ๆ	กรณีมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการให้บริการใดๆ ที่ทำให้ลูกค้าเสียประโยชน์ ธนาคารจะแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าก่อนดำเนินการ

หมายเหตุ:

- เงื่อนไขผลิตภัณฑ์เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
- การรับแจ้งเปิดบัญชีหรือยอมให้ผู้อื่นใช้บัญชี มีโทษทางกฎหมายหากบัญชีของท่านถูกนำไปใช้ในทางทุจริต